

(1) ผู้ส่งหนังสือ (ตราของหน่วยการปกครอง)	<b>การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการปกครอง</b> (กฎหมายที่ว่าด้วยการปกครอง มาตรา 27, ข้อที่สาม)
(3) ผู้รับหนังสือ (ชื่อ และที่อยู่)	(2) วันที่  (4) ที่รับคำอุทธรณ์

**ถ้าท่านต้องการยื่นคำอุทธรณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ท่านรับแจ้งมา โปรดแจ้งฉบับนี้ที่มีข้อมูลสำคัญ**

**สิทธิในการอุทธรณ์** ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจ คำอุทธรณ์ที่ท่านสามารถยื่นให้ฝ่ายรับคำอุทธรณ์ คือหน่วยการปกครองที่ระบุไว้ช่องที่ (4) ข้างบน แต่ก่อนนั้นคำอุทธรณ์จะต้องส่งให้หน่วยการปกครองที่ส่งใบแจ้งฉบับนี้ให้ท่าน (อ้างถึงช่องที่ (1)) ในกรณีที่หน่วยการปกครองนั้นจะไม่เปลี่ยนการตัดสินใจเนื่องจากการอุทธรณ์ของท่าน ทางหน่วยการปกครองก็จะส่งคำอุทธรณ์ต่อไปให้หน่วยการปกครองที่จะรับคำอุทธรณ์เพื่อพิจารณาใหม่

**กำหนดเวลาในการอุทธรณ์** การกำหนดเวลาสำหรับการอุทธรณ์คือ 3 อาทิตย์ นับจากวันที่ท่านได้รับจดหมายฉบับนี้ ท่านจะต้องส่งคำอุทธรณ์ทาง ไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนดไว้

**สิทธิในการเรียกร้องให้ทราบเหตุผล** ถ้าท่านส่งคำอุทธรณ์เข้ามาจนทางเราอาจเกิดความสงสัยว่าท่านอาจไม่ได้ส่งคำอุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจึงควรระบุไว้ว่าท่านได้รับจดหมายฉบับนี้วันไหน

**เรื่องในคำอุทธรณ์** ถ้าท่านส่งคำอุทธรณ์เข้ามา ทางเราสามารถมองข้ามคำอุทธรณ์ได้เลย แต่ถ้าท่านมีเหตุผลพิเศษ ท่านยังสามารถขอเรื่องให้เลื่อนกำหนดเวลาไป ในกรณีนี้ท่านควรจะให้เหตุผลที่ส่งคำอุทธรณ์เข้าไป

**การเลื่อนการปฏิบัติตามคำตัดสิน** ถ้าท่านยังไม่ได้รับทราบเหตุผลในการตัดสินใจ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทราบเหตุผลได้ แต่ท่านจะต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาของการอุทธรณ์ ในกรณีนี้จะยกเว้นการกำหนดเวลา และจะมีการกำหนดเวลาอุทธรณ์ใหม่ นับจากวันที่ท่านได้รับทราบเหตุผล

**สิทธิในการอุทธรณ์และสิทธิในการขอคำชี้แจง** ในคำอุทธรณ์ท่านจะต้องระบุไว้ว่าท่านอุทธรณ์ถึงคำตัดสินข้อ ไหน และการเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องการ ท่านควรระบุถึงเหตุผลของท่านในการยื่นคำอุทธรณ์ และข้อมูลอื่นๆ

**คำชี้แจงในการอุทธรณ์** ที่อาจจะมีความสำคัญในการพิจารณาคำอุทธรณ์ ท่านจะต้องลงลายมือชื่อที่หนังสืออุทธรณ์ด้วย ตามปกติทางราชการจะสามารถปฏิบัติตามคำตัดสิน ได้ทันที ถึงแม้ว่าท่านจะมีสิทธิอุทธรณ์ แต่ท่านยังสามารถยื่นคำร้องได้ขอให้เลื่อนการปฏิบัติไปจนถึงหมดกำหนดเวลาอุทธรณ์ หรือจนถึงคำอุทธรณ์ได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จ

**การอุทธรณ์ต่อผู้พิทักษ์ธรรม-ประชา** ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ในคดี ยกเว้นในบางกรณีที่จำกัดสิทธิ์ ถ้าท่านต้องการอุทธรณ์ในคดี ท่านจะต้องติดต่อหน่วยการปกครองที่ส่งใบแจ้งฉบับนี้มาให้ท่าน อ้างถึงช่องที่ (1) หน่วยการปกครองนั้นจะให้คำชี้แจงด้วย ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหนทางในการอุทธรณ์, วิธีดำเนินการ และระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่อง

ท่านสามารถยื่นเรื่องขอให้ทางราชการออกคำสั่งหาความที่มีความจำเป็น ตามระเบียบเกี่ยวกับการออกเงินค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษาในด้านกฎหมาย แต่ตามปกติมีข้อจำกัดเกี่ยวกับรายได้ และทรัพย์สิน ทางสำนักงานของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานของท่านจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้

ท่านยังมีหนทางพิเศษที่จะเรียกร้องการทดแทนค่าใช้จ่ายสูงในการอุทธรณ์ได้ เช่นค่าทนายความเป็นต้น แต่ในกรณีนี้มีเงื่อนไขว่าหน่วยการปกครองที่ได้ตัดสินครั้งแรกได้มีการผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนคำตัดสิน ถ้ามีความจำเป็น ทางหน่วยการปกครองที่จะรับคำอุทธรณ์ อ้างถึงช่องที่ (4) จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของการดำเนินคดีแบบนี้

ผู้พิทักษ์ธรรมของรัฐสภา สำหรับฝ่ายปกครอง (ผู้พิทักษ์ธรรมประชา) ไม่สามารถพิจารณาคดีที่ในหลวงเป็นผู้ตัดสินแล้วในการประชุมของรัฐสภา ถ้าทางรัฐสภาเป็นผู้ตัดสินในคดีของท่านให้เสร็จเนื่องจากในหลวงเป็นผู้รับคำอุทธรณ์ ท่านจึงไม่สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อผู้พิทักษ์ธรรมประชาได้ภายหลัง

ข้อมูลพิเศษ